

## กลุ่มผู้บัญชาการของกองทัพอากาศและกองทัพป้องกันภัยทางอากาศ เข้าพบผู้บัญชาการสูงสุด - 10 /Feb/ 2025

กลุ่มผู้บัญชาการของกองทัพอากาศและกองทัพป้องกันภัยทางอากาศ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  
ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ  
เนื่องในโอกาสครบรอบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในการแสดงความจงรักภักดีของกลุ่มผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  
เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศและกองทัพป้องกันภัยทางอากาศต่อท่านอิมาม โคมัยนี เมื่อวันที่ 19 บะห์มัน 1357 (ตามปฏิทินอิหร่าน)

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า วันที่ 19 บะห์มัน เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ถือกำเนิดกองทัพที่มีภาคภูมิใจ  
เป็นอิสระ และมีอัตลักษณ์ พร้อมทั้งท่านได้ให้เห็นซึ่งถึงประสบการณ์ที่ไร้ผลลัพท์จากการเจรจากับสหรัฐอเมริกา ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา  
ในช่วงทศวรรษที่ 90 และการที่สหรัฐฯละเมิดพันธสัญญาทั้งหมดของตนเอง โดยท่านเน้นย้ำว่า  
“การเจรจากับสหรัฐอเมริกาไม่ได้แก้ปัญหาใด ๆ รวมถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ เช่นเดียวกับที่ผ่านมา  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุนี้เอง วิธีทางแก้ไขปัญหาคือ  
ความอุตสาหะพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบและความร่วมมือของประชาชาติที่เป็นเอกภาพ  
ซึ่งหากพระเจ้าทรงประสงค์ ในวันที่ 22 บะห์มัน เราจะได้เห็นถึงความสามัคคีและความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาและการถกเถียงเกี่ยวกับการเจรจาในหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และคำพูดของบางคน  
โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “แกนหลักของคำพูดเหล่านี้ คือ ประเด็นการเจรจากับสหรัฐฯ  
และมีกรกล่าวถึงการเจรจาในฐานะเป็นการงานที่ดี ราวกับว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านความดีของการเจรจาเลย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเราในด้านการเจรจา  
การเดินทางไปมาหาสู่ และการบรรลุข้อตกลงกับทุกประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งท่านเน้นย้ำว่า “ช้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวในเรื่องนี้ คือ  
สหรัฐอเมริกา แน่แน่นอนว่า ชื่อของระบอบรัฐเดือนไซออนิสต์ เราไม่นับเป็นช้อยกเว้น เพราะ ระบอบรัฐเดือนนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเลย  
แต่เป็นเพียงกลุ่มอาชญากรที่ยึดครองแผ่นดินเท่านั้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวอธิบายถึงเหตุผลที่สหรัฐฯ ถูกจัดให้เป็นช้อยกเว้นในการเจรจา โดยท่านผู้นำกล่าวว่า  
“บางคนพยายามทำให้ดูเหมือนว่า หากเราเง้โตะเจรจา ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข แต่ทว่า  
ในความเป็นจริงที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็คือ การเจรจากับสหรัฐฯ ไม่มีผลใดๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์เชิงลบในทศวรรษที่ 90 และช่วงเวลาประมาณ 2  
ปีของการเจรจากับสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ ซึ่งนำไปสู่การลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “รัฐบาลในยุคสมัยนั้น  
เราได้นั่งโตะเจรจากับพวกเขา มีการเดินทางไปมาหาสู่ การหัวเราะ การจับมือกัน และการสร้างมิตรภาพ รวมถึงการกระทำทุกอย่าง  
จนในที่สุดเกิดข้อตกลงที่ฝ่ายอิหร่านยอมให้สัมปทานอย่างมากมายด้วยใจกว้าง แต่สหรัฐฯ กลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบันเกี่ยวกับการฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์  
(JCPOA) โดยท่านกล่าวว่า “ก่อนหน้านั้น รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดก่อน ซึ่งได้ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ก็ได้ปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน  
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่ควรจะถูกยกเลิกนั้นกลับไม่ได้ถูกยกเลิก  
และประเด็นของสหประชาชาติก็ยังคงค้างคาอยู่เหมือนหนามที่ทิ่มแทง  
ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามที่แขวนอยู่เหนือศีรษะของอิหร่านมาโดยตลอด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ สองปีของการเจรจา การยอมให้ข้อได้เปรียบ และการประนีประนอม  
แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ พร้อมทั้งท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “สหรัฐฯ ได้ละเมิดข้อตกลงนั้น ถึงแม้ว่าข้อตกลงจะมีข้อบกพร่องอย่างมากมาย  
และสหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง การเจรจากับรัฐบาลเช่นนี้ จึงไม่สมเหตุสมผล ไม่เจลิยวฉลาด  
และไม่สมเกียรติ และเราก็ไม่ควรเจรจากับพวกเขา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆภายในประเทศและปัญหาค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยท่านกล่าวว่า “สิ่งที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้ คือ ปัจจัยภายใน กล่าวคือ ความอุตสาหะพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบและความร่วมมือของประชาชนที่เป็นเอกภาพ ซึ่งในการเดินทางในวันที่ 22 บะห์มัน จะเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีระดับชาติ และหากพระเจ้าทรงประสงค์ ปีนี้เราจะได้เห็นถึงความเป็นเอกภาพนั้นอีกครั้ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ประชาชาติที่มีวิสัยทัศน์และเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ผู้ไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อย เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ขอขอบคุณต่อพระเจ้าที่บรรดาเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างจริงจัง และเรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชนและจัดความยากลำบากได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการเปลี่ยนแปลงที่โลกโดยท่านกล่าวว่า “สิ่งที่พวกเขากระทำไม่มีความเป็นจริงเลย มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขียนลงบนกระดาษเท่านั้น และแน่นอนว่า พวกเขาจะกล่าววิพากษ์วิจารณ์ พุดคุย และข่มขู่เราเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำว่า “หากพวกเขาข่มขู่เรา เราก็จะข่มขู่พวกเขากลับด้วยเช่นกัน หากพวกเขาดำเนินการตามการข่มขู่ เราก็จะดำเนินการตามการข่มขู่ของเราด้วยเช่นกัน และหากพวกเขาละเมิดความมั่นคงของประชาชาติของเรา เราก็จะละเมิดความมั่นคงของพวกเขาโดยไม่ลังเลแต่อย่างใด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า พฤติกรรมนี้มาจากอัลกุรอานและคำสอนของอิสลาม โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระผู้เป็นเจ้า จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา”

ในภาคส่วนแรกของการปราศรัย ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า วันที่ 19 บะห์มัน 1357 (ตามปฏิทินอิหร่าน) เป็นความทรงจำอันจำเริญและความรุ่งโรจน์ โดยท่านกล่าวว่า “การดำเนินการที่กล้าหาญของเยาวชนเหล่านั้นได้กำหนดเส้นทางของกองทัพใหม่ และเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆ ของกองทัพได้รับแรงบันดาลใจจากการให้คำสัตยาบันนั้นเพื่อเข้าร่วมกับประชาชน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวยกย่องเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดที่มีชื่อเสียง เช่น นายพลชัยยาด ชีรอซี นายพลซัดตารี นายพลบาบาอี นายพลกุลาส์ดูซ และนายพลฟาลาสี โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดวีรบุรุษเหล่านี้ คือ การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญของกลุ่มนักบินและเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสามวันก่อนชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามและในช่วงเวลาที่ยืนหยัดอย่างยาวนาน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า คุณลักษณะที่สำคัญของการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 19 บะห์มัน ปี 1357 คือ สิ่งประเทศและประชาชนในปัจจุบันนี้มีความต้องการ พร้อมทั้งท่านกล่าวว่า “ความกล้าหาญ และ การตัดสินใจที่ทันต่อเวลา เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นักบินในวันนั้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การตัดสินใจที่ตรงต่อเวลา ในเวลาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “กลุ่มเตวาบิน (ผู้กลับใจ) ไม่ได้มาช่วยเหลืออิหม่ามฮุเซน (อ.) ในเหตุการณ์อาฮุรอ แต่พวกเขาได้ลุกขึ้นต่อสู้ในภายหลังและเสียชีวิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นไม่มีผลลัพธ์ เพราะมันไม่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การตัดสินใจที่มีเหตุผลและการกระทำที่ตั้งอยู่บนการคำนวณอย่างรอบคอบ เป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวในวันนั้นของกลุ่มนักบิน พร้อมทั้งท่านกล่าวเสริมว่า “บางคนคิดว่า การเคลื่อนไหวแบบการปฏิวัติอิสลาม เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความมีเหตุผล แต่ในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวแบบการปฏิวัติอิสลามนั้นต้องการความมีเหตุผลและการคำนวณมากกว่าการเคลื่อนไหวอื่นใด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากการเพิกเฉยของศัตรู เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นักบินในวันนั้น โดยท่านกล่าวเสริมว่า “หน่วยข่าวกรองและผู้บัญชาการของกองทัพในยุคนั้นไม่สามารถตรวจพบหรือคาดเดาการเคลื่อนไหวนี้ได้ โดยเฉพาะในกองทัพอากาศ และในความเป็นจริง พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเสียหายในจุดที่ไม่คาดคิด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการกระทำของระบอบปาห์ลาวีในการกำหนดให้กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบทหารสหรัฐฯ โดยท่านกล่าวว่า “โครงสร้าง อาวุธ และการฝึกอบรมของกองทัพในยุคนั้น ล้วนเป็นของอเมริกาทั้งสิ้น การแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญและแม้กระทั่งวิธีการใช้อาวุธก็จะต้องได้รับอนุญาตจากสหรัฐฯ ระดับของการพึ่งพาสหรัฐฯ นั้นมีความรุนแรงถึงขนาดที่ชาวอิหร่านไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนประกอบของอาวุธได้ด้วยตัวเอง”

1343 ป. นออบอบนีในเดียนัมมาโคมิยาน้อยของทัก้าปราศร ออวีล สลามอิตีวัติดการปฏิญญาสู่นำท่านผ  
ว่านวิให้ให้ช้านได้โดยท (การยอมจำนน) นลชุตติอกฎหมายคาปนแรงตุงร่านอยัดคักที่  
ว่ามวิวาเสร์นากล้งท้อมทพร พและประเทศอ็อกองทตีมีท รูบัยศของสหร้าอ่างนอการครอบงำอย่างต้นการประทีนเปียนค้ำปราศร  
กาคนดิชาวมะรีมจะไม บัยอมรีล่าวบของระบอบปาห์กระดูในททำท้างเจีซ นลชุตติตามกฎหมายคาป  
“เลียนได้ทริในอีนคคิตดำเนองถ้จะต ตามัดใดกิกจะกระทำควมผ่วไม

(น่านหรือ-กริสงครามอ) ทิสีกต้นศันอองก้วงสงครามปช ออวีล สลามอิตีวัติดการปฏิญญาสู่นำท่านผ  
ว่าว่านกล้โดยท นีชีดีศทางทพัฒนาไปในทยันแปลงและทีเปล้ได้พิทังควมสามารถของกองทีนถึให้แสดงให้ทีนเวทีเป  
“น่านหรือของอศาสตริต่าประวังดวงดาวในหน้องประกายด่นแสงสีจะเป นนายัดหลายทีนชะฮีเป็บรรดาทหารท”

ดุสี่ญทัจสำคินการกีเป พ้างกองท้อมสริและการเสร บแรกนดัญอ้อสำค้ำทั้นหนีเป น่านหรืออ้อการปกป ออวีล คามเนอ ลลอสูท่านอยาด  
ทโทรปรณษุอาว ังพลันกองก้ำลี้จะเป่วไม น่านกุดมณาในทบการพ้อรงได้จะต้นทีพจ่าเป่กองท” ว่ามวิวาเสร์นากล้งท้อมทพร  
นีดชีอากจะเกียหายทีนควมเสองก้อนและการปดอูไซจ้การแก น้อกัรบและการปู่านการส้อมดควมพร กอบรมีการผ  
ว่านวิให้ให้จนูลือทีเพ อ้อเอน่งต้อย ุ่ตกรรมใหม่่นว่างสรรคังการสรีรวมถ  
“น่านก้วยซ้กัอ้อมได้เด่ก่วงใหญ่ยี้กระทำกรงานทียังสามารถท

น่านหรือสลามอิรูอ้องสารณร์พอากาศแก้ญชากการกองท้อมผี ดิวาช ดิฮะมี พลตริ้งน้นครันของการพบปะกัมตีวงเรีในช  
(บักนช้ออากาศยานไร) กยภาพของโครนัมสิ่งการเพิ่มถูโดยครอบคล นมาผีทีนงานในตลอดปีบผลการดำเนินยูกี้วารายงานแก้ก้ได้  
นทางททางร้งช้อมรบและการซ้ดการซ้การจ ยะจิลร้องสงครามอ้อมหุการควบค นทางไซเบอร์อ้อกการปีตีบปีฎนยุงศัดตการจ  
สลามอิตีวัติดการปฏิญญาณแก้ทวิจี้และม ง ใจูแรงจิม ควมสามารถมีคลการทูกอบรมปีการผีนไปท้างเน่งการมีรวมถ